



# Bản Khai Có Tuyên Thệ về Nơi Cư Trú

Được sử dụng khi Gia Đình đang sống với Cư Dân Liberty

Tôi, \_\_\_\_\_ xin tuyên bố  
Tên Pháp Lý Đầy Đủ của Phụ Huynh/Người Giám Hộ Hợp Pháp

rằng \_\_\_\_\_  
Tên Pháp Lý Đầy Đủ của Trẻ

và \_\_\_\_\_ đang sống với \_\_\_\_\_  
Tên của (các) Phụ Huynh/Người Giám Hộ Hợp Pháp Tên Cư Dân Khu Học Chánh

tại \_\_\_\_\_  
Địa Chỉ của Cư Dân Sống Trong Khu Học Chánh LPS, Thành Phố, Mã Bưu Chính

*Vui lòng ký tắt sau từng tuyên bố.*

Phụ Huynh/  
Người Giám  
Hộ Cư Dân  
Khu Học  
Chánh

1. Phụ huynh/người giám hộ hợp pháp và cư dân sống trong khu học chánh hiểu rằng (những) trẻ được liệt kê ở trên phải đang cư trú tại Khu Học Chánh Liberty và cư trú trong Khu Học Chánh để theo học tại các trường Liberty.
2. Phụ huynh/người giám hộ hợp pháp và cư dân sống trong khu học chánh đồng ý thông báo ngay cho Khu Học Chánh Liberty nếu phụ huynh/người giám hộ hợp pháp hoặc (những) trẻ được liệt kê ở trên không còn cư trú tại nơi cư trú nêu trên hoặc nếu hoàn cảnh thay đổi.
3. Phụ huynh/người giám hộ hợp pháp và cư dân sống trong khu học chánh đồng ý rằng thông tin nêu trên có thể sẽ được điều tra, đồng thời khu học chánh có thể và sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để xác minh tính chính xác của thông tin trong bản khai có tuyên thệ này. Cư dân sống trong khu học chánh phải cung cấp “bằng chứng cư trú” nếu không có thể dẫn đến việc chấm dứt ghi danh.
4. Khi ký vào bản khai có tuyên thệ này, phụ huynh/người giám hộ hợp pháp đồng ý chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí của mỗi học sinh cho Khu Học Chánh Liberty trong trường hợp có các dữ kiện không chính xác trong Bản Khai Có Tuyên Thệ về Nơi Cư Trú. Điều này được hiểu rằng việc cung cấp thông tin sai lệch trong bản khai có tuyên thệ này là vi phạm tội nhẹ Loại A và việc đưa ra lời thề hoặc khẳng định lời thề gian dối sẽ cấu thành tội khai man, đây là vi phạm trọng tội theo luật hình sự của tiểu bang Missouri. **Chi phí của mỗi học sinh là khoảng \$12,532.**

\_\_\_\_\_  
Chữ ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ

\_\_\_\_\_  
Chữ Ký của Cư Dân Khu Học Chánh LPS

\_\_\_\_\_  
Số điện thoại của Phụ Huynh/Người Giám Hộ Hợp Pháp

\_\_\_\_\_  
Số điện thoại của Cư Dân Khu Học Chánh LPS

**STOP - Notary only**

Subscribed and sworn to me before this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_\_

. Notary Seal and Signature required \_\_\_\_\_